




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>เหตุความรุนแรงในอิสราเอล</p> <p>1. แรงงานไทยในอิสราเอลลี้ภัยแรกถึงไทยปลอดภัย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, One31, ch7, INN, voicetv, mcot) ทีวี่ทุกช่อง</p> <p>- นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การต่างประเทศ พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าวการนำแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอลลี้ภัยแรก กลับสู่ประเทศไทยแล้วอย่างปลอดภัย โดย รมช.สธ. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ สธ. ดูแลทั้งทางด้านสุขภาพจิตและร่างกาย โดย รพ.บาราศณราคร เตรียมดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี เหมือนหนึ่งเป็นบุคคลพิเศษ ขอให้สบายใจได้ นอกจากนี้ รัฐบาลเตรียมส่งเครื่องบินทั้งเช่าเหมาลำ เครื่องบินของกองทัพอากาศ และของการบินไทย ไปอิสราเอลเพื่อรับคนไทยกลับบ้านโดยเร็วที่สุด</p> <p>2. ส่งแรงงานบาดเจ็บเข้ารักษา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, newtv, hfocus, ch7, mcot, thailandplus, thaigov) ทีวี่ช่อง 5, 7, MCOT, NBT, ThaiPBS, ไทยรัฐ TV, PPTV</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคนไทยชุดแรกที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล 15 คน และมารับการคัดกรองสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตที่สถาบันบาราศณราครก่อนการเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถูกยิง 4 ราย แพทย์ส่งตัวไปรับการตรวจรักษาเพิ่มเติมที่ รพ.ราชวิถี 2 ราย พร้อมเผยแนวทางการดูแลคนไทยที่จะเดินทางกลับชุดต่อไป มอบหมายกรมการแพทย์จัดทีมแพทย์ 2 ทีม กรมสุขภาพจิตจัดทีม MCATT 2 ทีม ประจำสนามบินสุวรรณภูมิและอาคารศูนย์สถาบันบาราศณราคร พร้อมรพพยาบาล เพื่อคัดกรองสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต และส่งต่อผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลตามแผน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, mcot, TNN, workpointtoday, thaipbs, thestandard)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยจะมีการเฝ้าระวังสุขภาพจิตต่อเนื่อง 3 เดือน รวมถึงส่ง อสม. และ จนท.สาธารณสุข เข้าไปเยี่ยมถึงบ้าน ส่วนญาติที่มารอรับและประสงค์ที่จะพักอยู่ก่อน สามารถพักได้ที่อาคารกักกัน Quarantine Center สำหรับเรื่องโรคติดต่อขออย่ากังวล ได้รับการยืนยันจากอิสราเอลแล้วว่าไม่มีโรคติดต่อ</p> <p>- นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รก.แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บยังไม่ทราบผลอย่างเป็นทางการ แต่ดูจากปฏิกิริยาแล้วอาการถือว่าปกติ ซึ่งต้องติดตามในระยะยาว</p> <p>3. เปิดสายด่วนดูแลใจคนไทยในอิสราเอล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, TNN, newtv, js100, mono29, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. รก.แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า กรมสุขภาพจิตเปิดสายด่วน 1323 ช่วยคนไทยในอิสราเอล ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยสามารถรับบริการได้ทันทีหรือเลือกนัดหมาย เพื่อให้ นักจิตวิทยาติดต่อกลับและดูแลสุขภาพใจได้อย่างทันทั่วทั้งตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของครอบครัว และญาติของผู้ที่เสียชีวิต และญาติของผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้จัดทีม MCATT เข้าประเมินสภาพจิตใจ ระดับความเครียด และนำเข้าสู่กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงส่งต่อเข้ารับการรักษาหากจำเป็น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใกล้ชิดสื่อสารแสดงความรัก ความห่วงใย หรือไว้อาลัยอย่างเหมาะสม</p>	
<p>นโยบายด้านยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (INN, prd., hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุม “ทิศทางการพัฒนาระบบยาและเภสัชกรรมประเทศไทย ยุคดิจิทัล” และบรรยายพิเศษ “มุมมองและความคาดหวังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อวิชาชีพเภสัชกร” ว่า วิชาชีพเภสัชกรมีความสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านยา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็น สมเหตุผล รวดเร็ว ใกล้บ้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สนับสนุนให้ระบบยาพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองด้านยาได้ โดยเฉพาะการพัฒนาสมุนไพรมาเป็นยาเพื่อทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน และที่สำคัญจะช่วยดูแลความปลอดภัยด้านยาของประชาชนด้วย</p> <p>- รศ. (พิเศษ) เกสัชกร กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สร้างระบบหรือกลไกในการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือผู้รับบริการอีกทางหนึ่ง</p>	
<p>สร.รณรงค์กินเจ อิ่มบุญ ได้สุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, mcot, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เป็นประธานการรณรงค์เทศกาลกินเจ ประจำปี 2566 “กินเจ อิ่มบุญ ได้สุขภาพ น้อมถวายรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้กินอาหารเจที่สะอาด ปลอดภัย และสุขภาพดี อีกทั้ง วันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนล้างมือด้วยน้ำและสบู่</p>	-
<p>อาหารทะเลจากญี่ปุ่นยังปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เผยว่า จากกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน จ.ฟูกูชิมะ ของประเทศญี่ปุ่น ปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าลงสู่ทะเล ทำให้มีความกังวลว่าอาหารทะเลที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นอาจปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีนั้น ได้สั่งการให้ อัย. ฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยเก็บตัวอย่างไปแล้ว 90 ตัวอย่าง อาทิ ปลา ปลาหมึก หอย ปู สาหร่าย ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตรังสี ซีเซียม-134 และซีเซียม-137 ล่าสุดได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ 80 ตัวอย่าง ยืนยันว่าไม่พบสารกัมมันตรังสีทุกตัวอย่าง นอกจากนี้ ยังได้เก็บตัวอย่างหอยเชลล์ 15 ตัวอย่าง จากท้องตลาด และด้านอาหารและยา ตรวจไม่พบสารกัมมันตรังสีทุกตัวอย่างเช่นเดียวกัน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า อัย. จะดำเนินมาตรการอย่างจริงจังและเข้มข้น</p>	-
<p>เตือนตั้งแคมป์ระวังโรอ่อนกั๊ด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, mcot, ch7, hfocus, thailandplus, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนนักท่องเที่ยวที่ชอบกางเต็นท์นอนในพื้นที่ป่าภูเขา รมัตระวังตัวโรอ่อนกั๊ด เสี่ยงติดเชื้อและป่วยเป็นโรคไข้รากสาดใหญ่ อาการสำคัญ คือ ปวดศีรษะอย่างรุนแรงบริเวณขมับและหน้าผาก ตัวร้อนจัด มีไข้สูง หนาวสั่น เพสีย ปวดเมื่อยตัว ปวดกระบอกตา มีอาการไอแห้ง ๆ ไต ตับ ม้ามโต พบแผลคล้ายบุหรือจี้บริเวณที่ถูกกัด ผู้ป่วยบางรายอาจหายได้เอง บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อน ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้หัวใจเต้นเร็วมาก ความดันโลหิตต่ำ ซ็อก และเสียชีวิตได้ จึงควรสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด ทายากันยุงหรือโลชั่นกันยุง หลังออกจากป่าให้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย สระผม และซักเสื้อผ้าให้สะอาด หากกลับมาแล้วมีอาการข้างต้นภายใน 2 สัปดาห์ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเข้าป่า</p>	-
<p>โรคเส้นประสาทตาอักเสบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิจ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคเส้นประสาทตาอักเสบ เป็นภาวะที่มีการอักเสบร่วมกับการเสื่อมของปลอกหุ้มเส้นประสาทตา ผู้ป่วยโรคนี้อาจสัมพันธ์กับการเกิดโรคทางกายที่มีการเสื่อมของเส้นประสาทสมอง และไขสันหลังร่วมด้วย ดังนั้น หากพบผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเส้นประสาทตาอักเสบ จะต้องหาว่ามีโรคทางกาย โดยเฉพาะ MS ร่วมด้วยหรือไม่ เนื่องจากโรคนี้อาจนำไปสู่ความพิการทางกายอย่างถาวรได้</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ผะ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า โรคเส้นประสาทตาอักเสบ จะมีอาการตามัวแบบเฉียบพลันร่วมกับอาการปวดตา โดยเฉพาะเวลากลอกตาหรือเคลื่อนไหวลูกตาโดยลักษณะตามัวอาจจะเริ่มจากมัวตรงกลางและมัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสัปดาห์แรกจนอาจมองไม่เห็นได้ หากได้รับการรักษาตั้งแต่แรกอย่างถูกต้องจะทำให้สามารถกลับมามองเห็นได้ดีขึ้น</p>	-
<p>4 นโยบายปี 67 คนไทยสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.แทนอธิบดีกรมอนามัย ประกาศนโยบายกรมอนามัย ปี 2567 จำนวน 4 นโยบาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partnership ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ยกกระตือรือร้นการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพให้บรรลุเป้าหมายด้วยกัน 2. PP Excellence ยกกระตือรือร้นบริการสุขภาพ 3. HEALTH LITERACY สร้างสังคมรอบรู้สุขภาพดีทุกช่วงวัย และ 4. ENVIRONMENTAL HEALTH อนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืนสนับสนุน 11 นโยบายสำคัญของ สธ. ที่ยึดหลักแก้ปัญหา วางรากฐาน และสร้างเศรษฐกิจ ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 	-
<p>แนะเด็กเล็กเลี่ยงจอกทุกชนิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, mcot)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.แทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน ต.ค. เป็นวันสายตาโลก ปีนี้ตรงกับ 12 ต.ค. 66 กรมอนามัยห่วงเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองมักปล่อยให้ลูกอยู่กับหน้าจอมือถือ แท็บเล็ต หรือให้ดูโทรทัศน์ทั้งวัน จะส่งผลเสียตามมาโดยเฉพาะเรื่องพัฒนาการช้า ปัญหาด้านการสื่อสาร รวมทั้งปัญหาด้านสายตาในอนาคต แนะนำควรชวนลูกทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของลูก</p>	
<p>แนะนำกินเจและผักผลไม้อย่างปลอดภัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. รก.แทนเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ร่วมส่งเสริมเทศกาลกินเจ ดนตรีสด เสริมบุญบารมี แนะนำผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารเจโดยดูข้อมูลบนฉลาก และเลือกผักผลไม้ในสภาพสดใหม่ ควรล้างให้สะอาดก่อนนำไปรับประทาน ทั้งนี้ ออย. ได้มีมาตรการเฝ้าระวังสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเจ ณ สถานที่จำหน่าย เพื่อตรวจวิเคราะห์ 94 ตัวอย่าง พบยื่นจำเพาะของไก่ 1 ตัวอย่าง และยังเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด 2,022 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 100 ตัวอย่าง</p>	-
<p>เตือนใช้น้ำลดใช้สำหรับเด็ก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, mcof, thereporter) - นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผยถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อความแนะนำใช้น้ำลดใช้สำหรับเด็กพาราเซตามอลว่าเป็นยาน้ำเด็กที่ควรมีติดบ้านไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั้น ขอเตือนผู้ปกครอง รมมีตระวังการใช้น้ำลดใช้สำหรับเด็กที่จำหน่ายในท้องตลาด เพราะอาจมีขนาดความแรงแตกต่างกัน จึงมีความเสี่ยงที่เด็กอาจจะได้รับยาเกินขนาดได้ ควรอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง พร้อมย้ำให้ถูกต้องตามหลักการใช้ยา 5 ถูก ได้แก่ ถูกโรค ถูกคน ถูกขนาด ถูกเวลา และถูกวิธี</p>	-
<p>วิจัยระบบพยากรณ์ล่วงหน้าในกรุงเทพฯ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนาม MOU ดำเนินโครงการวิจัยพยากรณ์ล่วงหน้าผลกระทบต่อระยะเวลาสั้นด้านสุขภาพของประชาชนจากความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ กับศูนย์ความร่วมมือด้านอากาศสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ม.ธรรมศาสตร์ รวมทั้ง สป.สธ. กรมควบคุมโรค กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพฯ เพื่อวางแผนแนวทางการรับมือและบริหารสถานการณ์ด้านสาธารณสุข รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างทันที่ และประชาชนสามารถเตรียมการรับมือกับผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตนเองและสมาชิกในครอบครัว</p>	-
<p>ขับเคลื่อนนโยบายกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ - นพ.นิตี เทตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโรคไวรัสตับอักเสบ ปี 2567 ให้กับหน่วยงานในสังกัดพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนงานสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่จะกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ให้หมดไปภายในปี 2573 นอกจากนี้ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการอบรมแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ (ครู ก) และจัดทำ E-learning สำหรับแพทย์และจนท.รพ.สต. ให้สามารถปฏิบัติงานคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ต่อไป</p>	-
<p>ยื่นหนังสือกำหนดสถานะกัญชาให้ชัดเจน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, sonthitalk) - นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เดินทางเข้ายื่น ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ณ อาคารรัฐสภา จากนั้น ในช่วงบ่ายได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เพื่อขอให้กำหนดกฎหมายกัญชาจากข้อมูลรอบด้าน โดย นพ.ชลน่าน เข้ารับหนังสือด้วยตนเอง และได้เชิญ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รก.แทนรองปลัดสธ. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และนพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าร่วมก่อนเป็นการส่วนตัว ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ทางเครือข่ายฯ มีข้อเสนอ 2 เรื่อง คือ 1. สถานะของกัญชาขอให้ชัดเจนว่า เป็นยาเสพติดหรือไม่ 2. เมื่อมีสถานะชัดแล้ว เรื่องของการควบคุมหรือกำกับดูแลในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ขอให้ชัดเจน และนอกจากนี้ก็มีประเด็นปลีกย่อย เช่น การอนุมัติ การนำมาใช้ การสวมสิทธิ์ เป็นต้น</p>	-